

การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
วันพุธ ที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งจัดทำตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจของรัฐ ที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ กำหนด เพื่อแสดงผลการปฏิบัติการกิจว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการกิจให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ในการนี้ รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ สรุปรายงานการประเมินความคุ้มค่าฯ ให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยประเมินความคุ้มค่าใน ๖ ผลผลิต โดยเปรียบเทียบผลงานที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติกับเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจากการประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของแต่ละผลผลิต พบว่า

๑. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

จากการประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” พบว่ามีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติการกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาส และทางเลือกให้กับผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประเทศ

๒. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากการประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” พบว่ามีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติการกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประเทศ

โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. จัดการสอนห้องเรียนรวมเพื่อลดค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษและลดการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอก
๒. ลดจำนวนนักศึกษาออกระหว่างปี โดยดำเนินการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๓. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่พึงพอใจของผู้จ้างงานและได้งานทำตรงสาขา
๔. กำหนดมาตรการประหยัดทรัพยากร/พลังงาน ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
๕. กำหนดมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าโทรศัพท์
๖. สำรวจครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ และดำเนินการจำหน่ายขายทอดตลาดเพื่อลดค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
๗. เพิ่มปริมาณการผลิตบัณฑิต โดยใช้ทรัพยากรคงที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

๓. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพียงพอกับการนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

๔. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากการประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี” พบว่ามีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติการกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ และหรือสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่ผลงานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์ในเชิงสังคมและพาณิชย์นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศต่อไป

๕. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

จากการประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้” พบว่ามีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติการกิจในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ และหรือสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่ผลงานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์ในเชิงสังคมและพาณิชย์นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศต่อไป


๖. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จากการประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” พบว่ามีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต จึงขอเสนอว่า ควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อการมีส่วนร่วม ในการให้ความรู้ความเข้าใจและการเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาและชุมชน เป็นการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะต่อไป

มติ ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ดังเสนอ ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอทราบที่มาของ Benefit - Cost Ratio และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่ง ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยควรจะนำมาเป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งด้าน Hands-on ถ้าสามารถมีงานวิจัยและนำไปใช้ในภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชย์กรรม เป็นการต่อยอดงานวิจัย สามารถนำไปค้าขายได้ ส่งออกได้ นำพาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าจะเป็นประโยชน์มาก นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการจัดทำรายงานหากสามารถนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบในรูปกราฟแท่งแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีที่มาที่ไปอย่างไร จะทำให้การรายงานผลได้ชัดเจนขึ้น เรื่องเครื่องมือในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยสู่การพาณิชย์ในฐานะที่ท่านได้ทำงานวิจัย และข้อมูลจากผู้ทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยปัญหาที่พบคือ ในส่วนของการบูรณาการเครื่องมืออุปกรณ์ ส่วนใหญ่นักวิจัยจะใช้เครื่องมือจากภายนอกค่อนข้างมาก ถ้ามีเครื่องมือสำหรับทำวิจัยสามารถรับงานวิจัยทดสอบเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะสนับสนุนในเรื่องที่ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

ในการนี้ รองอธิการบดีด้านวางแผนพัฒนาคุณภาพ และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้ข้อเสนอแนะ และให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ตัวเลข Benefit - Cost Ratio หรืออัตราส่วนผลประโยชน์ตอบแทนคำนวณจากเงินเดือนระดับปริญญาตรี ๙,๑๔๐ x จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผลผลิต ส่วนข้อเสนอแนะเรื่องรูปแบบรายงานนั้นที่นำเสนอที่ประชุมเป็นเพียงสรุปส่วนหนึ่งเท่านั้น ฉบับเต็มจะมีกราฟแสดงรายละเอียดครบถ้วนทุกประเด็น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กองนโยบายและแผนงาน [www.http://ppd.offpre.rmutp.ac.th](http://ppd.offpre.rmutp.ac.th)



(นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง)

รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย